

# นายกฯ ลุยอีसान มอบที่ดินป่าชุมชน บูมเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อหน้า | 11

## นายกฯ ลุยอีसानมอบที่ดินป่าชุมชน

**ผู้จัดการรายวัน 360°** - นายกฯ ลุยอีसानติดตามต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ขอทุกฝ่าย เลิกทะเลาะเบาะแว้ง หวังโอกาสประเทศไทยไปทั้งหมด ย้ำนโยบายประชารัฐไม่เกียรพรรคการเมือง ขออย่างเดียวเลือกตั้งต้องสงบ จากนั้นไป จ.มุกดาหาร ร่วมพื่อนลานก่อนตักลงจิง วัฒนธรรม ภูไท-มุกดาหาร ให้พรประชาชน ขอพรให้คนไม่ดึกกลับใจ

วานนี้ (6 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ จ.ยโสธร และมุกดาหาร โดยจุดแรกนายกฯ ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ครอบคลุมด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ รองรับการเป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์

โอกาสนี้นายกฯ เป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประชาชน และสักขีพยานผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พร้อมกล่าวมอบนโยบายว่า วันนี้อยากให้ประชาชนได้ฟังข้อมูลจากรัฐบาลซึ่งเราทำตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลพยายามทำหลายมาตรการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งโครงการประชารัฐ บ้านล้านหลัง ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมือง ที่มีการเอาชื่อไปใช้ แต่รัฐบาลทำเรื่องนั้นมาตลอด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้มากที่สุด เพราะตนเป็นนายกฯ ของประเทศไทย ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ขณะนี้มีผู้มียาได้ไม่น้อยมาลงทะเบียนถึง 14.7 ล้านคน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ บางพื้นที่เฉลี่ยเดือนละไม่กี่พันบาทแล้วจะอยู่กันได้อย่างไร รัฐบาลจึงต้องเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้

“บ้านเมืองจะสงบ หรือไม่สงบ อยู่ที่ทุกคน วันนี้นำประชาชนและรัฐ ต้องทำงานร่วมกันในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เราจะมีพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบขั้นตอนทั้งหมด เหมือนกับรัชกาลที่ ๙ โดยทุกคนถือว่าโชคดี ที่อยู่ 2 รัชกาล ซึ่งรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์มา 70 ปี เราจึงอยู่มา 2 รัชกาล คือช่วงท้ายและช่วงต้น จึงต้องทำให้หลักชัยของประเทศ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เข้มแข็ง และทำให้ประเทศไทยอยู่ได้ ไม่เป็นแบบบ้านอื่นคนอื่นเขา เพราะเรามีหลักชัยที่ยึดมั่นตรงนี้”

สำหรับ จ.ยโสธร มีศักยภาพในด้านเกษตรอินทรีย์ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตข้าวอินทรีย์มากที่สุด สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ถือเป็นความภาคภูมิใจของ จ.ยโสธร นับเป็นการพัฒนาที่ถูกทางอย่างที่สุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันจะนำพาช่วยโยธา ไปสู่การอยู่ดีและมีความสุข แข็งแรงทั้งกายและใจ ทั้งของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2. พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 3. พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 4. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมดนี้เพื่อขับเคลื่อน และส่งเสริมบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งหมดให้เกิดความต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ได้ถึง 6 แสนไร่